

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/3, Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số huyện, thành phố dự hội nghị.

Trong tháng qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, nghe và cho ý kiến

chỉ đạo đối với một số dự án, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, định hướng xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ được giao bảo đảm theo quy định của pháp luật. Do đó, kết quả, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực.

Hội nghị đã nghe đại diện Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh gồm: dự án phát triển khu nhà ở đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong; dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình); dự án khu đô thị trung tâm ven sông Trà Lý thuộc phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình); dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khả thi để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ được giao bảo đảm theo quy định của pháp luật. Do đó, kết quả, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực.

Hội nghị đã nghe đại diện Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh gồm: dự án phát triển khu nhà ở đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong; dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình); dự án khu đô thị trung tâm ven sông Trà Lý thuộc phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình); dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

quyết liệt hơn, khẩn trương hơn nữa để đem lại kết quả cao nhất. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí cũng giao mốc thời gian khởi công cụ thể đối với một số dự án, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện; xác định rõ tầm quan trọng của các dự án, từ đó quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. UBND tỉnh chủ động hơn, quyết liệt hơn trong việc đôn đốc, chỉ đạo để có kết quả cụ thể đối với từng dự án. Các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện theo tuần để có sự chuyển biến nhanh nhất, sớm có các công trình, dự án trọng điểm tạo dấu ấn, điểm nhấn trong thời gian ngắn nhất.

THU THÚY

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gian trưng bày nông sản của hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố.

Sáng ngày 28/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu mô hình phát triển kinh tế;

tổng kết đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 và chương trình phối hợp tuyên truyền,

vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn giai đoạn 2021 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Từ năm 2017 - 2025, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp với các ngân hàng khai thác nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh và phát triển kinh tế với số dự đến nay hơn 3.000 tỷ đồng, cho hơn 47.800 lượt hộ vay vốn. Cùng với đó, phối hợp hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 22.000 lao động nữ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho lao động nữ tại các địa phương. Các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ thành lập được 15 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý hoạt động hiệu quả, hàng nghìn

phụ nữ của tỉnh khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu. Các mô hình kinh tế hợp tác do phụ nữ quản lý đã nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế và ổn định an sinh xã hội.

Tại hội nghị, các cấp hội phụ nữ tập trung đánh giá kết quả hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Trong đó, tiếp tục chú trọng các giải pháp phát huy hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như: hỗ trợ nguồn vốn vay, đào tạo, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển các hợp tác xã, mô hình sản xuất do phụ nữ làm chủ...

Tại hội nghị đã tổ chức giao lưu các mô hình kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ tại các địa phương kết hợp tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh an toàn, chất lượng.

DANG ANH

Hơn 100 đại biểu...

(Tiếp theo trang 1)

và kỹ năng xanh" phù hợp với xu thế phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, các đại biểu được thông tin một số kết quả bước đầu trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới,

trọng tâm là công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội và bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đổi mới nghiên cứu...

(Tiếp theo trang 1)

công nghệ ra thị trường và giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận chia sẻ những cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời đưa ra một số giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp như: xây dựng các cơ chế, chính sách;

bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp nước ngoài...

Thông qua hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình và cả nước.

Chung tay cùng khách hàng...

(Tiếp theo trang 1)



Công ty Điện lực Thái Bình khen thưởng các khách hàng tiêu biểu năm 2024.

tiết kiệm của tỉnh Thái Bình ước đạt 100,52 triệu kWh, so với tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 2,7%, vượt 0,7% so với kế hoạch theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty Điện lực Thái Bình đã tổ chức nhiều chương trình tiết kiệm điện như học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả; thấp sáng đường quê; năng lượng mới cho y tế; gia đình tiết kiệm điện; đặc biệt, điện năng tiết kiệm được trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất năm 2024 là 27.500kWh.

Năm 2025, diễn biến thời tiết dự báo sẽ nắng nóng cực đoan và gay gắt hơn, điện năng tiêu thụ cho sinh hoạt sẽ tăng cao, do đó công tác bảo đảm cấp điện an toàn và liên tục rất

khó khăn với ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thái Bình nói riêng. Hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ xảy ra thiếu hụt công suất đỉnh vào các giờ cao điểm, nhất là vào những ngày nắng nóng gay gắt trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8/2025. Công ty Điện lực Thái Bình kêu gọi người dân và khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều thiết bị điện vào các giờ cao điểm, sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ nhằm góp phần giảm bớt khó khăn về nguồn điện.

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Thái Bình đã khen thưởng 14 đơn vị là khách hàng tiêu biểu của Công ty năm 2024.

Vũ Thư

• Ủng hộ 50 triệu đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát



Hội Nông dân huyện Vũ Thư ủng hộ 50 triệu đồng giúp gia đình bà Đoàn Thị Mỹ sửa chữa nhà ở.

Hội Nông dân huyện Vũ Thư vừa phối hợp UBND xã Việt Thuận tổ chức khánh thành và bàn giao công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho bà Đoàn Thị Mỹ, thôn Việt Cường.

Gia đình bà Đoàn Thị Mỹ là hộ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà trước đây xuống cấp nghiêm trọng, nhất là sau bão số 3 năm 2024 nhà đã bị tụt mái. Hướng ứng đột thì đưa cao điểm "300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do tỉnh phát động, Hội Nông dân huyện Vũ Thư đã phát động cán bộ, hội viên các cấp hội trên địa bàn huyện đóng góp ủng hộ được 50 triệu đồng giúp đỡ

gia đình bà Đoàn Thị Mỹ, hội viên Hội Nông dân xã Việt Thuận sửa chữa nhà ở. Cùng với sự giúp đỡ, động viên của các cấp ủy đảng, chính quyền, bà con họ tộc, sau 1 tháng thi công ngôi nhà đã được sửa chữa khang trang, sạch sẽ với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng.

Tại lễ khánh thành, đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa, chúc mừng, động viên gia đình bà Đoàn Thị Mỹ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

ĐÀO QUÝEN

• 55 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP

Nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn theo hướng tạo ra sản phẩm đặc thù có giá trị kinh tế cao gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Vũ Thư đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn huyện có 55 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao, 4 sao. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2024, huyện có 25 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm OCOP phong phú, đa dạng, thuộc nhiều nhóm: thực phẩm tươi, thực phẩm chế biến, đồ uống, gạo, dược liệu... Sản phẩm OCOP đều được cấp giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Giá trị kinh tế của các sản phẩm OCOP được nâng lên nhờ đạt tiêu chí OCOP, công nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng một



Một số sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2024 của huyện Vũ Thư.

cách nhanh hơn nên doanh số bán hàng của các đơn vị tăng. Sau khi đạt chuẩn OCOP, hầu hết các chủ thể nỗ lực giữ chuẩn, nâng chuẩn thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc công nghệ, chuyên nghiệp hóa và mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì, quảng bá, giữ gìn hình ảnh, thương hiệu sản phẩm OCOP, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho nông dân, doanh nghiệp.

ANH ĐÀO

Dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn

Để chuẩn bị cho chuyến công tác tham dự kỳ họp của UNESCO liên quan đến hồ sơ đề cử danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, chiều ngày 28/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ dâng hương tại từ đường nhà bác học Lê Quý Đôn và khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Độc Lập (Hưng Hà). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác tại Cộng hòa Pháp; Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn công tác tại Cộng hòa Pháp; các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo huyện Hưng Hà.

Nhà bác học Lê Quý Đôn lúc nhỏ có tên Lê Danh Phương, tự Đoàn Hậu,

hiệu Quế Đường, sinh ngày 2/8/1726 ở làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Đồng Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà). Lê Quý Đôn thi Hương đậu giải nguyên khi 17 tuổi. Năm 23 tuổi thi Hội đỗ đầu, thi Đình đỗ Bảng nhãn. Sau khi đỗ đạt, Lê Quý Đôn được bổ nhiệm làm quan và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình Lê - Trịnh. Ông là nhà bác học lớn nhất nước ta thế kỷ XVIII, công lao đóng góp của ông cho đất nước, dân tộc rất to lớn.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo huyện Hưng Hà đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân danh nhân văn hóa, người con ưu tú kiệt xuất của quê hương.

LAN PHƯƠNG

Thông qua dự thảo...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá trong dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy BDBP tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; kịp thời đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ các mốc thời gian được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy BDBP tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, sát sao các nhiệm vụ, phần việc; trong đó, chú trọng xây dựng báo cáo chính trị và công tác nhân sự bảo đảm chất lượng, góp phần tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ BDBP tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, đúng tiến độ. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy BDBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 1465 đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ

Đảng ủy BDBP tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy BDBP tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; kịp thời đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ các mốc thời gian được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy BDBP tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, sát sao các nhiệm vụ, phần việc; trong đó, chú trọng xây dựng báo cáo chính trị và công tác nhân sự bảo đảm chất lượng, góp phần tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ BDBP tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, đúng tiến độ. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy BDBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Giải bóng đá nhi đồng tỉnh năm 2025

Sáng ngày 28/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải bóng đá nhi đồng tỉnh năm 2025.

Giải năm nay quy tụ gần 100 cầu thủ của 7 đội bóng đến từ các huyện, thành phố tham dự. Đây là những cầu thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cơ sở. Tham gia giải, các đội được chia 2 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn các đội có thứ hạng cao vào vòng bán kết, chung kết. Giải bóng đá nhi đồng tỉnh là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết

thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; thông qua giải, Ban tổ chức có cơ sở đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của các cơ sở giáo dục, các địa phương; lựa chọn cầu thủ năng khiếu tham gia đội tuyển của tỉnh.

Giải bóng đá nhi đồng tỉnh năm 2025 diễn ra từ ngày 28 - 30/3 tại sân bóng Trang Long (thành phố Thái Bình).

DANG ANH

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Nguyễn Mộng Long

Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Long

Địa chỉ: 191 - tổ 3, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Do sơ suất trong quá trình sửa chữa cửa hàng, chúng tôi có làm thất lạc 3 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy điện, chi tiết như sau:

- YADEA Oris; số khung: RL9Y5FMCMRFC03073; số máy: YD12ZW7258519YECKVRB00258Y; màu: xám xanh.

- YADEA OrlaP; số khung: RL9YAEKCMRCF47674; số máy: YD12ZW6056013YECKVR700737Y; màu: xám.

- HYOSUNG nhãn hiệu HSV3; số khung: RPOLCB6LSRD401180; số máy: VZS1P39QMB-9*401180*; màu: xanh; cấp ngày 28/05/2024.

Ai nhặt được cho tôi xin lại, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

ANH ĐÀO